

## Pinapabilis ng Alberta ang mga appointment ng pangalawang dosis

Hunyo 01, 2021

---

Ang lahat ng mga Albertans ay makakatanggap agad ng pangalawang dosis ng bakuna, matutulungang ganap na maprotektahan ang lahat ng mga Albertans mula sa COVID-19.

Ang paglunsad ng bakuna sa Alberta ay patuloy na umaabot sa bagong pagkakataon, na may higit sa 2.8 milyong dosis na ibinibigay hanggang ngayon at 63.4 porsyento ng mga Albertans na may edad na 12-pataas ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis.

Maaaring mag-iskedyul ang mga Albertans ng mga appointment ng pangalawang dosis sa pagka-ayos na natanggap nila ang kanilang unang dosis.

- Ang sinumang nabakunahan noong Marso o mas maaga ay maaaring mag-book ng kanilang pangalawang dosis simula sa Hunyo 1.
- Ang sinumang nabakunahan noong Abril ay maaaring mag-book ng kanilang pangalawang dosis simula sa Hunyo 14.
- Ang sinumang nabakunahan noong Mayo ay maaaring mag-book ng kanilang pangalawang dosis simula Hunyo 28.

Ang isang solong dosis ng bakuna sa COVID-19 ay nag-aalok ng hindi bababa sa 80 porsyento na proteksyon laban sa matitinding kinalabasan, kabilang ang pagpa-ospital at pagkamatay. Gayunpaman, kailangan ng pangalawang dosis upang makuha ang pinakamahasag at pinakamahasag proteksyon laban sa virus.

Ang Alberta ay nangunguna sa pambansa sa pangalawang dosis, na may 10.4 porsyento ng mga karapat-dapat na Albertans ay ganap na protektado ng dalawang dosis.

### Pag-book ng appointment ng pangalawang dosis

Kung posible, ang AHS at mga kalahok na parmasya na namamahala ng unang dosis ay makikipag-ugnay sa mga Albertans upang ipaalala sa kanila na karapat-dapat sila para sa kanilang pangalawang dosis.

Gayunpaman, hindi kailangang maghintay ang mga Albertans upang makipag-ugnay upang mag-book ng isang appointment sa sandaling sila ay maging karapat-dapat. Maaaring pumili ang mga Albertans na mag-book ng pangalawang dosis saan man nila nais na mabakunahan.

Ang mga appointment para sa pangalawang dosis ay maaaring gawin sa online sa pamamagitan ng website ng AHS, sa pamamagitan ng pagtawag sa 811 o sa pamamagitan ng mga kalahok na parmasya at

tanggapan ng mga manggagamot. Ang pangalawang dosis ay ibibigay sa unang dumating, batayan ng unang pagbibigay.

Habang ang agwat sa pagitan ng una at pangalawang dosis ay magsisimula sa 12 linggo, ang Alberta ay mag-aalok na ngayon ng mga appointment ng pangalawang dosis nang paunti-unting mas maagang agwat, sa kondisyon na ang supply ng bakuna ay mananatiling matatag.

- Para sa Pfizer at Moderna, ang agwat ay ibababa sa paglipas ng panahon sa isang minimum na tatlo hanggang apat na linggo habang magagamit ang supply at ipagpapatuloy sa mga karapat-dapat na pangkat.
- Para sa AstraZeneca, ang agwat ay ibababa sa paglipas ng panahon sa isang minimum na inirekumandang haba ng walong linggo o higit pa para sa pinakamahusay na pagiging epektibo.

## **AstraZeneca**

Ang mga Albertans na nakatanggap ng isang dosis ng AstraZeneca noong Marso o mas maaga ay maaari nang mag-book ng mga appointment ng pangalawang dosis. Ang sinumang tumanggap nito noong Abril o Mayo ay dapat maghintay hanggang walong linggo na ang lumipas mula sa kanilang unang dosis bago mag-book.

Ang mga Albertans na nakatanggap ng isang unang dosis ng AstraZeneca ay magkakaroon ng pagpipilian:

- mag-book ng pangalawang appointment para sa AstraZeneca sa pamamagitan ng pagpunta sa online na site ng pag-book ng AHS, pagtawag sa 811, o pagpunta sa isang botika na nakalista sa [Alberta Blue Cross website](#)
- mag-book ng pangalawang appointment para sa isang bakunang mRNA sa pamamagitan ng mga kalahok na parmasya o AHS

## **Mga unang dosis**

Ang mga pag-book para sa unang dosis ay mananatiling pangunahing prioridad. Ang mga Albertans na hindi pa natatanggap ng kanilang unang dosis ng proteksyon sa bakuna ay hinihikayat na mag-book ng isang appointment sa lalong madaling panahon.

Ang pamahalaan ng Alberta ay tumutugon sa pandemya ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagprotekta sa buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.

## **Kaugnay na impormasyon**

- [I-book ang iyong appointment sa pagbakuna sa COVID-19](#)

## **Multimedia**

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

## **Mga katanungan sa media**

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Kaligham ng Press, Opisina ng Premier

Tom McMillan

780-422-4905

Pangalawang Direktor ng Komunikasyon, Pangkalusugan

*Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang:*  
<https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.